



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) (รายงานความก้าวหน้า ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖)

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชมรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตงเจริญ

สถานที่ตั้งถนนเขาทราย - ตากฟ้า พจ ๖๖๒๑๐

ชื่อผู้ประสานงาน.....นางวิภาดา สนพรม โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๐๒๘๐๗๒

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรม	การดำเนินงาน		จำนวน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ยังมีได้ดำเนินการ			
<b>๑. กิจกรรม.พอเพียง</b> -ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ใช้วัสดุสำนักงานอย่างประหยัด เช่นการใช้กระดาษ ๒ หน้า -การประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงาน เช่นปิดคอมพิวเตอร์ ปิดไฟ ปิดแอร์เวลาพักเที่ยง	/		๑ สสอ.	ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร ใช้วัสดุสำนักงานอย่าง ประหยัด	
<b>๒. กิจกรรม.มีวินัย</b> -ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในเรื่องการตรงเวลา - รณรงค์เรื่องการตรงต่อเวลา - กิจกรรมการประกาศยกย่องผู้มาตรงเวลา โดยการติดประกาศชื่อชื่นชมยกย่อง - หัวหน้ากลุ่มงาน/สมาชิกภายในกลุ่มงาน ทำข้อตกลงเรื่องการตรงเวลา -การประเมินผลจากการสังเกต	/		๑ สสอ.	๑. ร้อยละ๘๐ ของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานได้ตรงเวลา (เข้า_ออก) ๒. ร้อยละ ๘๐ ของ บุคลากรที่เข้าร่วมประชุม/ กิจกรรมตามเวลา /ครบ ตามกลุ่มเป้าหมาย	

กิจกรรม	การดำเนินงาน		จำนวน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	ยังมีได้ดำเนินการ			
<b>๓. กิจกรรมสุจริต .</b> - การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสทุกขั้นตอน - เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง - ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจากการดำเนินงาน	/		๑ สสอ.	ดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง และติดประกาศตาม ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)	
<b>๔.กิจกรรม จิตอาสา</b> -การบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อมอบให้กลุ่มยากไร้ เปราะบาง -การร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ต่างๆ - จัดกิจกรรม ๕ ส. ทำความสะอาดภายในสำนักงาน และรอบสำนักงาน - ร่วมกิจกรรมจิตอาสา	/		๖ คน	เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของ ทั้ง ๖ คน คิดเป็น ๑๐๐ % ออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ในอำเภอคง เจริญ ร่วมทำความสะอาด สถานที่ทำงาน ภายในและภายนอกอาคาร	
<b>๕ กิจกรรม กตัญญู.</b> หน่วยงานดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	/		๖ คน	เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย สลับหมุนเวียนกับร่วมพิธี	

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางวิภาณดา.สนพรม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เลขานุการชมรมจริยธรรม

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖